

TÔI CẦN LÀM GÌ BÂY GIỜ?

Một Số Thông Tin Hữu Ích từ Nhân
Viên Điều Tra-Khám Nghiệm Y Tế

**MEDICAL EXAMINER - CORONER
COUNTY OF SANTA CLARA**



Hạt Santa Clara
Nhân Viên Điều Tra-Khám Nghiệm Y Tế
850 Thornton Way
(Góc giao giữa Thornton Way và Enborg
Lane, gần Valley Medical Center)
San Jose, CA 95128-4702
ĐT: (408) 793-1900
Fax: (408) 793-1934
Trang web: www.scc-mec.org

Ứng phó với cái chết của một thành viên trong gia đình hay một người bạn chưa bao giờ dễ dàng cả. Nhân Viên Điều Tra-Khám Nghiệm Y Tế được Pháp Luật Tiểu Bang giao phó nhiệm vụ điều tra tất cả trường hợp tử vong đột ngột, bất ngờ hoặc không được chăm sóc y tế xảy ra trong phạm vi Hạt. Phải báo với Nhân Viên Điều Tra-Khám Nghiệm Y Tế khi ca tử vong đó có thể liên quan tới hành vi phạm tội, tự sát, tai nạn hay thương tích, khi một người không được bác sĩ chăm sóc, hoặc khi người qua đời không tới khám bác sĩ trong hơn 20 ngày trước đó. Đội ngũ nhân sự được đào tạo đặc biệt của Văn Phòng sẽ tiến hành các xét nghiệm, điều tra nguyên nhân và diễn tiến tử vong, đồng thời lưu giữ hồ sơ có liên quan. Thông tin sau có thể hữu ích:

CÔNG TÁC HẬU SỰ

Sẽ mất một khoản phí để đưa di thể người thân của quý vị tới Văn Phòng của Nhân Viên Điều Tra-Khám Nghiệm Y Tế. Khoản phí này được trả cho nhà xác do quý vị lựa chọn. Phí chăm sóc di thể hàng ngày sẽ bắt đầu phát sinh sau năm ngày làm việc, sau khi xác định được danh tính, thông báo người thân thuộc nhất và hoàn tất việc kiểm tra. Quý vị nên nói chuyện với bạn bè hoặc gia đình, những người từng phải làm công tác hậu sự. Pháp luật yêu cầu tất cả các nhà tang lễ phải báo giá dịch vụ của mình qua điện thoại. Quý vị nên gọi hoặc nhờ ai đó gọi tới các nhà tang lễ khác nhau trước khi đưa ra quyết định. Nhân Viên Điều Tra-Khám Nghiệm Y Tế không đề xuất bất kỳ nhà tang lễ cụ thể nào cả. Sau khi quý vị lựa chọn xong, hãy thông báo với nhà tang lễ về sự tham gia của Nhân Viên Điều Tra-Khám Nghiệm Y Tế. Khi đó, quý vị sẽ được yêu cầu ký vào một mẫu miễn trách nhiệm, cho phép nhà tang lễ đại diện cho quý vị khi làm việc với Văn Phòng của Nhân Viên Điều Tra-Khám Nghiệm Y Tế.

TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN TỬ VONG

Gọi tới Văn Phòng của Nhân Viên Điều Tra-Khám Nghiệm Y Tế theo số (408) 793-1900. Thông thường, nguyên nhân tử vong được xác định trước cuối giờ chiều hoặc vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày tử vong hoặc phát hiện thấy người chết. Nếu có thắc mắc về nguyên nhân tử vong thì có thể cần phải thực hiện khám nghiệm tử thi. Việc phẫu thuật khám nghiệm tử thi bởi Nhân Viên Điều Tra-Khám Nghiệm Y Tế sẽ không ảnh hưởng tới quá trình xem mặt hay công tác hậu sự sau đó. Quyết định xem có thực hiện khám nghiệm tử thi hay không sẽ do bác sĩ thực hiện kiểm tra đưa ra. Những ca tử vong liên quan tới xét nghiệm máu hay khám nghiệm dưới kính hiển vi sẽ mất thời gian lâu hơn. Điều này có thể dẫn đến chậm trễ lên tới mười hai tuần hoặc lâu hơn trước khi biết được nguyên nhân tử vong. Những xét nghiệm này sẽ không trì hoãn việc bàn giao người mất cho nhà tang lễ. Nếu không thể ngay lập tức xác định nguyên nhân tử vong thì sẽ có thư gửi tới người thân thuộc nhất để báo về điều này, sau đó sẽ có thư tiếp theo sau khi xác định được nguyên nhân tử vong. Khi đó, văn phòng của chúng tôi sẽ cấp bản sửa đổi giấy chứng tử.

GIỮ LẠI BỘ PHẬN CƠ THỂ ĐỂ KHÁM NGHIỆM

Nếu xác định cần phải tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân và diễn tiến tử vong, Văn Phòng của Nhân Viên Điều Tra-Khám Nghiệm Y Tế có thể giữ lại bộ phận cơ thể cho công tác khám nghiệm pháp y sau này theo quy định tại Mục 27491.45, Bộ luật Chính quyền California, trong đó cho phép Nghiên cứu viên

ỨNG PHÓ KHI NGƯỜI THÂN YÊU QUA ĐỜI

bệnh học giữ lại (các) bộ phận cơ thể và, nếu cần, gửi tới một phòng thí nghiệm bên ngoài để phân tích thêm. Nếu việc giữ lại bộ phận cơ thể là cần thiết, chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực để xác định và thông báo với người thân thuộc nhất về mặt pháp lý một cách kịp thời.

THU HỒI TÀI SẢN CÁ NHÂN

Tài Sản Cá Nhân của người mất có thể được lấy lại tại Văn Phòng của Nhân Viên Điều Tra-Khám Nghiệm Y Tế trong giờ hành chính bình thường. Người thân thuộc nhất phải ký hoặc ủy quyền bằng văn bản cho nhà tang lễ hoặc một người khác để nhận lại tài sản. Thứ tự ưu tiên thông thường đối với người thân thuộc nhất là vợ/chồng, con cái, cha mẹ đẻ và anh chị em ruột.

NHẬN BẢN SAO HỒ SƠ

Nhân Viên Điều Tra-Khám Nghiệm Y Tế cấp giấy chứng tử gốc, giấy này được nhà tang lễ điền vào rồi nộp lên bộ phận Thống Kê Hồ Tịch của Sở Y Tế Hạt. Bản sao chứng nhận của giấy chứng tử và mọi bản sửa đổi (được cấp khi có thay đổi trên giấy chứng tử hoặc khi đang chờ cấp giấy chứng tử gốc) có thể được lấy qua nhà tang lễ của quý vị hoặc trực tiếp từ Văn Phòng Thông Sự Viên Hạt - gọi số (408) 299-5688. Có tính phí cho mỗi bản sao chứng nhận. Hồ sơ của Nhân Viên Điều Tra-Khám Nghiệm Y Tế có thể được kiểm tra tại Văn Phòng trong giờ làm việc bình thường sau khi hồ sơ được hoàn tất và phải xếp lịch trước với văn phòng. Chỉ tính phí nếu quý vị muốn mua bản sao báo cáo khám nghiệm tử thi.

THÔNG TIN KHÁC

Xác định danh tính và xem mặt: Trái với suy nghĩ của nhiều người, thường thì không bắt buộc và cũng không khuyến nghị người thân thuộc nhất tới văn phòng để xem mặt người mất. Chúng tôi sẽ làm việc với nhà tang lễ để xúc tiến việc bàn giao di thể để xem mặt.

Cựu chiến binh: Những người được xuất ngũ danh dự có thể được chôn cất theo nghi thức dành cho Cựu Chiến Binh. Hãy liên hệ với Văn phòng Cựu Chiến Binh ở địa phương để biết thêm thông tin.

Không đủ tài chính: Nếu phần di sản không đủ để trang trải chi phí tiêu hủy di thể và quý vị không thể đảm nhận trách nhiệm tài chính, quý vị có thể đăng ký diện tiêu hủy cho người có hoàn cảnh khó khăn ở văn phòng của chúng tôi. Vui lòng gọi tới văn phòng của chúng tôi và yêu cầu nói chuyện với điều tra viên.

CÁC NGUỒN HỖ TRỢ KHÁC

Đường Dây Thông Báo Tai Hoạ	
24 Giờ của Trung Tâm Bill Wilson	(408) 850-6125
Hỗ Trợ Ban Ngày	(408) 553-6950
Tuần tra Cao tốc California-Văn phòng San Jose	(408) 467-5400
Hội Đồng Y Khoa California	1-916-263-2424
Hội Đồng Đền Bù Cho Nạn Nhân California	1-800-777-9229
Hỗ Trợ Vượt Qua Nỗi Đau KARA	1-650-321-5272
Hội Hỗ Trợ Pháp Lý	(408) 998-5200
Thư Ký-Thông Sự Viên Hạt Santa Clara	(408) 299-5688
Công Tố Viên Quận Hạt Santa Clara	(408) 299-7400
Quản Lý Hành Chính Công Hạt Santa Clara	(408) 755-7610
Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara	
Hồ Sơ & Đăng Ký Hộ Tịch	(408) 885-2010
Phòng Cảnh Sát Trưởng Hạt Santa Clara	(408) 808-4400
Đường Dây Nóng về Tự Sát & Khủng Hoảng Hạt Santa Clara	1-855-278-4204
Sở Cảnh Sát San Jose	(408) 277-8900
Cục An Sinh Xã Hội	1-800-772-1213
Khu Vĩnh United Way	(408) 247-1200
Văn phòng Cựu Chiến Binh	1-800-827-1000
Trung Tâm Hỗ Trợ Nhân Chứng Nạn Nhân	(408) 295-2656
Nhân Viên Xử Lý Chất Thải Nơi Xây Ra Chấn Thương	
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CEH/DRSEM/CDPH%20Document%20Library/FMB/MedicalWaste/Practitioners112618.pdf	

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

Nếu quý vị có thắc mắc hay cần trợ giúp thêm, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với Văn Phòng Nhân Viên Điều Tra-Khám Nghiệm Y Tế theo số (408) 793-1900. Nhân viên trực 24 giờ một ngày. Với những thắc mắc về các ca tử vong trước đây hoặc thắc mắc đòi hỏi phải mở rộng điều tra, tốt nhất là nên liên hệ trong giờ hành chính thông thường-

Thứ Hai–Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 4:30 chiều
(ngoại trừ ngày nghỉ)

Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ

www.scc-mec.org